

Theo sự ghi nhận của một bản thống-kê cho biết rằng, hằng năm trên thế-giới có khoảng từ 30,000 đến 40,000 người chết vì rắn độc cắn. Nhưng không độc-hiểm quý-quyết bằng sự gian-trá mà rắn đã làm cho tổ-phụ loài người sa-ngã vào cạm-bẫy tội-lỗi chết mất, "Bởi thế, do một người mà tội-lỗi đã vào trong thế-gian, và bởi tội-lỗi mà có sự chết, như thế, sự chết thâm-nhập trong mọi người vì mọi người đều đã phạm-tội." (Rôma 5:12).

✠ Đức Chúa Trời hình-phạt con rắn tại trong vườn Ê-den và mãi mãi về sau. "Vi mây đã làm điều đó nên mây bị rửa-sả giữa tất cả các loài gia-súc và thú rừng. Mây sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn đời. Ta sẽ làm cho mây và người nữ, dòng dõi mây và dòng-dõi người nữ thù nghịch nhau. Người ấy sẽ chà-đạp đầu mây, còn mây sẽ cắn gót chân Người."

Eva và Adam cùng con rắn đều bị phán-xét, nhưng chỉ có con rắn và đất-đai bị Đức Chúa Trời rửa-sả. Sự phản-nghịch giữa người và rắn được dùng biểu-tượng về cuộc đấu tranh giữa hai thế-lực thiện và ác - giữa Đức Chúa Trời và Ma-quỷ, cuộc đấu-tranh diễn ra trong xã-hội nhân-loại suốt trong vòng lịch-sử và sẽ chấm-dứt trong ngày phán-xét sau cùng của Đức Chúa Trời. Theo lời hứa của Đức Chúa Trời (Sáng 3:15) Hậu-bối của Người nữ sẽ giày-đạp đầu con rắn đã được ứng-nghiệm trong Đức Chúa Jê-sus Cứu-Thế, "Cái nọc của sự chết là tội-lỗi. Nhưng tạ-ơn Đức Chúa Trời, đã ban cho chúng ta chiến-thắng nhờ Chúa Jê-sus Cứu-Thế, Chúa chúng ta" (ICôrinh-tô 15:57).

↻ Chuyện nhân-gian kể rằng, một nông-phu cuốc đất trồng sắn, bắt được con rắn con nằm đói gần chết, nên động lòng trắc-ẩn đem về nuôi, vì nghĩ rằng nếu được người nuôi từ nhỏ, thế nào nó cũng được thuần-hóa như chó mèo. Được chăm sóc chu-đáo, rắn con mau lớn lại càng ăn nhiều, rắn ăn đủ thú, từ ếch-nhái đến cả gà vịt cũng chẳng từ. Vào năm nọ, trời hạn-hán, mùa màng thất-soát, người nông-phu lâm vào cảnh nghèo, và vì không có đủ đồ ăn cho rắn, nó cứ than đói hoài, người nông-phu bực-mình quá, bèn nói: "Chính ta đây cũng đói, nhưng chưa kiếm được gì ăn, đợi khi nào ta kiếm được thì mây cũng có phần. Rắn con nổi giận la hét: "Hãy kiếm ngay đồ ăn cho tôi, nếu không, tôi sẽ cắn ông chết!" Nghe vậy, người nông-phu đáp: "Thế-gian

thường có câu: Cứu vật, vật trả ơn, còn người, ơn người không trả, lại còn đòi báo oán, người không biết người làm như vậy là sai hay sao. Không tin, người hãy cùng ta đi gặp các con vật khác để hỏi thử ai phải, ai trái?"

✠ Thế là người với rắn cùng ra đường, thì gặp ngay con Hạc. Vừa nghe rắn trình-bày xong, là con hạc liền mắng ngay: "Mây là đồ phản-phúc. Nếu không có ông ta cứu và nuôi mây, thì mây đâu có sống tới bây giờ." Kế đó, gặp con rùa, con rắn liền chặn lại hỏi ý-kiến. Nghe rắn kể xong, con rùa liền nói: "Hắn đã để người đói, thì người cứ việc cắn nó." Vừa lúc đó con quạ đậu trên cành cây gần đó, nghe được câu chuyện rắn kể, bèn tức-giận liền la mắng rắn rằng, "Mây là kẻ vong ân bội nghĩa, để người sống làm gì thêm xấu-hổ!" Quạ bay sà xuống mổ vào đầu rắn, khiến rắn chết ngay tại chỗ!" Ngay cả chủng loại với rắn cũng cho nó là một con vật bất-hảo vô lương và tiêu-diệt nó, huấn chi rắn là kẻ thù quý-quyết của con người, lẽ nào Đức Chúa Trời lại không hủy-diệt con rắn và thế-lực nó. Thánh-đồ Phao-lô đã khấn-thiết: "Đức Chúa Trời bình-an sẽ kịp giày-đạp quỉ Sa-tan dưới chân anh chị em tức là con rắn xưa, gọi là Ma-quỉ và Sa-tan đồ dành cả thiên-hạ." (Rôma 16:20; Khải-huyền 12:9).

✠ Năm nay là năm Quý-Ty, chúng tôi trình-bày cùng quý độc-giả về con rắn, là chuyện có thật trong Thánh-Kính, sách Sáng-thế-ký 3:1-19. Rắn là giống quý-quyết, vô ơn bạc nghĩa, gian-đối, xảo-trá, độc-ác và rất là nguy-hiểm cho loài-người trải qua mọi thời-đại trong nhân-loại. Chính con rắn là công-cụ mà Ma-quỷ và Sa-tan đã khai-thác để dụ-dỗ tổ-tông loài-người lâm vào hố sâu của tội-lỗi và hậu-quả là đời sống con người lâm-than đau-khổ và cuối cùng là chết mất đời đời. Nhưng tình-thương của Đức Chúa Trời ban "Đức Chúa Jê-sus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt kẻ có tội, ấy là lời chắc-chắn, đáng đem lòng tin trọn-vẹn mà nhận lấy..." (ITimôthê 1:15).

Với nguyện ước thiết-tha quý độc-giả sớm liên-minh với Đức Chúa Jê-sus là Đấng Cứu Thế, và nhất tâm trung-thành với lẽ-thật của Đức Chúa Trời để địch lại cùng mưu-kế của quỷ dữ, và đấu-tranh tiêu-diệt con rắn, góp phần xây-dựng nền hòa-bình thật trong nước Đức Chúa Trời Toàn-Năng. Amem